
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563     

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง                         

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

2 นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

3 นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

4 นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

5 นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

6 ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

7 นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

8 นายจิตติ พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ พรหมเพศ  

9 นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

10 นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

11 นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

12 นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

13 นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย เพ็งจันทร์  

14 นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

15 นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2 นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3 นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ธนคม เจริญฤทธิ์  

4 นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

5 นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองทุ่งสง เมษา ธนาวุฒ ิ  

6 นางสาวสมฤดี หวังวาณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองทุ่งสง สมฤดี หวังวาณิชชากร  

7 นายกัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทุง่สง กัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์  

8 นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาล 

เตือนจิต จงคง  

9 นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

10 นายศุภศักดิ์ รักเล่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศุภศักดิ์ รักเล่ง  

11 นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง  อนุชา ธนาวุฒ ิ  

12 นายกษิดิศ แสงจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

13 นางจุรีรัตน์ เบญจศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข จุรีรัตน์ เบญจศรี  

14 นางปรีดา หอมนุ่น ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา หอมนุ่น  

15 นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

16 นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

17 นายยศฐา ค างาม ประธานชุมชนโดททองธานีท่าแพ ยศฐา ค างาม  

18 นางสาวอันธิกา ธนาวุฒ ิ เภสัชกรปฏิบัติการ อันธิกา ธนาวุฒ ิ  

19 นายปรารถนา แสงมณี ประธานชุมชนหัวสะพานเหล็ก ปรารถนา แสงมณี  

20 นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน ์  

21 นายเจริญพร วงศ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

22 นางสาวเบญจพร กมัณฑา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เบญจพร กมัณฑา  

23 นางสาวอนุสรา ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุสรา ข าจิตต์  

24 นางวาสนา รัตนสุภา พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัด วาสนา รัตนสุภา  

25 นางชมพูนุท รัตนสุภา พนักงานจ้างทั่วไป ชมพูนุท รัตนสุภา  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป        
เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องเล็ก)          
สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 

ระเบียบวาระท่ี 5       

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่า          

เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 
2563 

   1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 10/2563 

   1.3 หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.4/ ว 5659 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม  2563 เรื่อง การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อน
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

   1.4 ค าสั่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ 5/2563 ให้สมาชิกสภาเทศบาลไป    
          ราชการ เพ่ือเข้ารับการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง 
          ท้องถิ่น” 

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2563  

ญัตติเรื่อง ขอพิจารณาคัดเลือกรองประธานสภาที่ต าแหน่งว่าง 
(งานกิจการสภา ส านักปลัด) 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นกลางแจ้งส าหรับเด็ก) 
(กองช่าง) 

เรื่องอ่ืนๆ  

  
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1 วันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 1 ท่าน คือ 
            1) นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 

เรื่องท่ี 2 ขอต้อนรับตัวแทนชุมชนซึ่งเป็นภาคประชาชนที่เข้าร่วมฟังการประชุมสภาในวันนี้ครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเรื่องแหจ้งเพื่อทราบเรื่องที่ 1  เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 

        ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เทศบาลพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

                                                                                                           /ของการ... 
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ของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ และภารกิจทีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและ      
ค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
การก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
และการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการแก่เทศบาล ที่ยังมีผล
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลมีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้ง 
การที่เทศบาลสามารถน าข้อมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าไปใช้
ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรของเทศบาล ได้อย่างต่อเนื่อง      
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการ
บริการที่สูงขึ้นต่อไป 

       เทศบาลเมืองทุ่งสง มีผลการด าเนินงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี 2563       
คิดเป็นร้อยละ 100   

       จึงแจ้งมาเพ่ือทราบครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเรื่องแหจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี  2 เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 10/2563 

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 24 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 วรรค 2 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท า ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 10/2563 เสนอ
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561         
- 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 10/2563 และผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง           
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563   

                 จึงแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือทราบครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเรื่องแหจ้งเพื่อทราบเรื่องที่ 3 เรื่อง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.4/ว 5659    
ลงวันที่  28  ตุลาคม  2563 เรื่อง การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมวุฒิสภา 
                จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ประธานวุฒิสภาได้มี
หนังสือขอให้ พิจารณากรณีที่ในคราวการประชุมวุฒิสภา ขอปรึกษาหารือ เรื่องปัญหาการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ขององค์กรปกครอง 
                                                                                                         /ส่วนท้อง... 
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ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กล่าวคือ โดยที่ขณะนี้ประชาชนมีความคิดเห็นแตกแยก และมีการชุมนุม
เรียกร้องที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาการเรียนรู้ทางการเมืองของคนในชาติ ขาดความ
รับผิดชอบในการยอมรับกฎ  หมาย โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจาก
ตัวแทนประชาชน ต้องมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเรื่องที่
กล่าวมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศท่ีก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่น าเข้า
พิจารณาในสภาท้องถิ่น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแนะน าและติดตามเกี่ยวกับการด าเนินให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมหรือการปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2 ) พ.ศ.2554 ก าหนด 
เช่น การประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบ การวางระเบียบในการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่น   

                จึงแจ้งต่อสภาแห่งนี้ทราบครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเรื่องแหจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 4 ค าสั่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ 5 /2563 ให้สมาชกิสภาเทศบาล   
ไปราชการเพ่ือเข้ารับการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น” 

                ด้วยคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้ เทนราษฎร และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ก าหนดจัดสัมมนา         
เรื่อง“การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ งท้องถิ่น ” ในวันศุกร์ที่  13 พฤศจิกายน  2563                
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เซาเทิร์นทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเชิญ
ท่าน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์-เซา
เทิร์นทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และผมได้ลงนามค าสั่งให้สมาชิกเข้าร่วมทุกคนนะครับ
            

                 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมการสัมมนา โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม ทราบ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่  
2 พฤศจิกายน  2563 มีทั้งหมด  15  วาระ  25  หน้า 
ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 4 - 5  
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 5 - 6 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 6 – 8 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 8 - 11 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 11 – 12 
                                                                                                           /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 12 - 14 
ระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 14 - 15 
ระเบียบวาระท่ี 9 อยู่ในหน้าที่ 15 – 27 
ระเบียบวาระท่ี 10 อยู่ในหน้าที่ 17 – 18 
ระเบียบวาระท่ี 11 อยู่ในหน้าที่ 18 - 20 
ระเบียบวาระท่ี 12 อยู่ในหน้าที่ 21 - 22 
ระเบียบวาระท่ี 13 อยู่ในหน้าที่ 22 - 23 
ระเบียบวาระท่ี 14 อยู่ในหน้าที่ 23 - 24 
ระเบียบวาระท่ี 15 อยู่ในหน้าที่ 25 
ขอขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง 
เชิญครับ คุณปัญญา  จินาวงศ์ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปัญญา  จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมดูใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในหน้าที่ 1 มีสมาชิกผู้ไม่มาประชุม 6 คนมีคลาดเคลื่อน 
แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยครับ ท่านไปดูหน้าที่ 4 บรรทัดที่16 ราย คุณจรัญ  เมืองไทย ถ้าลา 5 ในหน้าที่ 1 
ตรงนี้หน้าที่ 4 ก็ต้อง 5 คนด้วยไม่ใช่ 6 คนครับท่านประธาน ท่านจะแก้ไขหรือไม่ครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

แก้ไขนะครับสมาชิกลา 5 ท่าน คุณจรัญ  เมืองไทย ได้มาเข้าร่วมประชุมครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกครับ  
-ไม่มี- 

ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ นะครับ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่  
2  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  ญัตติเรื่อง ขอพิจารณาคัดเลือกรองประธานสภาแทนต าแหน่งทีว่่าง 
(งานกิจการสภา ส านักปลัด) 
ขอเชิญผู้บริหารครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายปฏิภาณ  เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล 
ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอพิจารณาคัดเลือกรองประธานสภาแทนต าแหน่งว่าง ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้. 

หลักการ 
 ตามที่ นายประจิน  เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ได้ลาออกจากเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  29  ตุลาคม  2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้อนุมัติการลาออก ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย   
 

/หลักการ... 
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เหตุผล 
 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 15 (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือ
รองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรองประธานสภาแทนท่ีต าแหน่งว่างต่อไป 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นรองประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญครับ 
ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ  

ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ ขอเสนอ นายมนตรี  กัลยา    
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนต าแหน่งที่ว่างครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
      1. นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
      2. นายโชคดี  หนูคีรี 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อรองประธานสภาอีกครับ 
 - ไม่มี- 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายมนตรี  กัลยา เป็นรองประธานสภา-
เทศบาล  กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ 13  เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายมนตรี  กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก) (กองช่าง)    
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
ส าหรับเด็ก) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับเด็ก 5 รายการ จ านวน 5 ชุด 
เป็นเงิน 1,998,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

                                      เหตุผล 
ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
/กีฬา... 
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กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับเด็ก 5 รายการ จ านวน 5 ชุด เป็นเงิน 1,998,000.- 
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น 

จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า รายการครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับเด็ก เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
พิมพ์ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องออกก าลังกาย แต่เป็นเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กท าไมไม่ตรง  
ตามวัตถุประสงค์ในการ ใช้งาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้  
ข้อความเดิม 

เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับเด็ก จ านวน 1,998,000 บาท  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง   
  ส าหรับเด็ก 5 รายการ จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย 

   

  1) เครื่องเล่นสนามออกก าลังกายและเสริมพัฒนาการเด็กแบบ A  
      ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 X 750 ) 530 เซ็นติเมตร     
  2) ม้ากระดก 6 ที่นั่ง (ท่ีนั่งพระจันทร์เสี้ยว) 
  3) ม้ากระดก 2 ที่นั่ง (แบบยืน) 
  4) ม้ากระดกรูปสิงโต                                                 
  5) ม้ากระดกรูปเป็ด 

   

 
ข้อความใหม่ 

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก จ านวน 1,998,000 บาท บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง   
  ส าหรับเด็ก 5 รายการ จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย 

  

  1) เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและเสริมพัฒนาการเด็ก  
      ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 x 700 x 500 เซ็นติเมตร     
  2) ม้ากระดก 6 ที่นั่ง (ท่ีนั่งพระจันทร์เสี้ยว) 
  3) ม้ากระดก 2 ที่นั่ง (แบบยืน) 
  4) ม้ากระดกรูปสิงโต                                                 
  5) ม้ากระดกรูปเป็ด 

  

 
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด   
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่น
สนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก 5 รายการ จ านวน  5 ชุด เป็นเงิน 1,998,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาขอรับความ
เห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ คุณวิชัย  พลายด้วง 
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นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล จากญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก) 
                1. อยากจะถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร สถานที่ตั้ง จะตั้งตรงไหนหรือ
กระจายไปสู่ชุมชน ให้เป็นสถานที่ตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับเด็ก 
                2. ราคาจะสูงไปเกือบๆ 2 ล้านบาท แต่สถานที่ไม่อ านวยเลยมาตั้งที่สวนหลวง ร.9 
อยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารครับ การติดตั้งเครื่องออกก าลังกายสนามเด็กเล่น                          
อย่างน้อยท่ีสุด ผมยกตัวอย่างชุมชนตลาดสด เราจะพาไปตั้งตรงไหน 20 ชุมชน อย่างน้อยถ้ากระจาย
ออกไป ชุมชนใดที่อยู่ใกล้เคียงกันสถานที่ใกล้ๆ กัน เช่น ราชบริพาร เปรมประชา สามารถตั้งได้ที่ถ้ า
ตลอดที่เดียว เอางบประมาณไปลงตรงนั้นจะได้หรือไม่ 
                และอีกประการหนึ่ง อยากขอร้องผู้รับผิดชอบโครงการขอให้ตรวจสอบของที่จะไปลงแต่
ละชุมชน ขอให้อย่าเลือกท่ีรัก มักที่ชัง ขอให้ไปลงให้มีความเสนอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ใช่หมู่บ้านพัฒนา
เป็นสแตนเลส ตะวันออกวัดชัยชุมพลเป็นเหล็กเชื่อมทาสี อย่าให้ชาวบ้านมองไปในทางที่ไม่ดี ว่าเรา
เล่นไม่เป็นหรือเล่นอย่างไร ขอติติงไว้ด้วย 
                อย่างน้อยที่สุดเครื่องเล่นกีฬา ขอให้ตั้งงบประมาณไว้ให้ชัดเจน เช่น แบ่งไปตั้งแต่ละ
ชุมชน อย่างน้อยที่สุดในพ้ืนฐานที่ชัดเจน เช่น บางชุมชนไปท าแบบลวกๆ ไม่เรี ยบร้อย จะอายถึง
เทศบาลของเรา ยกตัวอย่างหลายๆ ชุมชน ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเลี้ยงน้ าชา เพ่ือไปปูฐานปูพ้ืน
วางเครื่องเล่นออกก าลังกายแต่ละชุมชนบางชุมชนฯ ขอความอนุเคราะห์เลี้ยงน้ าชา แต่ ณ วันนี้ชุมชน
ที่จัดเลี้ยงน้ าชาไม่ได้พัฒนาศักยภาพตรงนั้นเลย ไม่ทราบเหตุผลใด หรือขาดทุนจากเลี้ยงน้ าชา ณ วันนี้
ยกตัวอย่างเลยครับ ชุมชนที่ใกล้ตัวที่สุด อยู่ในชุมชนของผม ชุมชนหลังโรงพยาบาล ในการพัฒนารู้สึก
ว่ากระจุกอยู่ที่เดียวตรงนั้น ผมไม่เข้าใจว่างบตรงนี้เราจัดสรรปันส่วนไปให้แล้วเสร็จ เพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนและเด็กได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ผมก็มีข้อติติงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับท่านนายกฯ  
 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภา ที่ตั้งของเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็กอยู่ในสวนพฤกษาสิรินธร   
ที่แห่งนี้ครับ คือในข้อเท็จจริงเปลี่ยนค าพูด คุณสมบัติค าพูดคุณสมบัติที่มันผิดจริงๆ งบประมาณได้
ผ่านไปตามงบประมาณประจ าปี 2564 แต่เมื่อจะมาด าเนินการมันผิดตัวเลขไป จึงได้ท าการแก้ไขนะ
ครับ ส่วนในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นเหล็กกับสแตนเลส ในครั้งแรกทางชุมชนต้องการคุณสมบัติ
เป็นเหล็ก เป็นชุดแรกได้ด าเนินการไป ไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่มองเห็นว่าสิ่งที่เราติดตั้งไปแล้ว มันไม่
คงทน ไม่สวยงาม ในรุ่นหลังเลยต้องด าเนินการเป็นสแตนเลสที่มีคุณภาพสูงกว่าแค่นี้เองครับ เพราะว่า
เราเห็นในสิ่งที่เราท าแล้ว มันไม่สวยงาม ไม่ดี มาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีกว่าในชุมชนหลังๆ เช่นเดียวกับ 
CCTV ที่ขอมาบางครั้ง คุณสมบัติต้องยกเลิกไปมาท าใหม่ เราต้องพัฒนาสิ่งที่ดีข้ึนนะครับ 
                ส่วนในชุมชนหลังโรงพยาบาล ผมคิดว่าในฐานะที่ท่านสมาชิกสภาอยู่ในชุมชน ความรัก 
ความสามัคคีที่เกิดขึ้นสมาชิกสภาเองรู้ในพ้ืนที่ดีนะครับ ควรที่จะเป็นผู้ประสานความขัดแย้ง ผมคิดว่า
ตรงนี้เป็นเบื้องต้น เพราะว่าการที่เราแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน มีประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนท าตรงนั้นเป็นมติที่เสนอปัญหามา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการแล้วทุกเรื่องผ่าน
มายังสภาแล้วมีการประชุมประชาคม ไม่มีใครทักท้วงเรื่องชุมชนนั้น ชุมชนนี้ได้มากได้น้อย เพราะใน 

/ข้อเท็จ... 
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ข้อเท็จจริงสถานที่แห่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลทุ่งสง แล้วการที่จะด าเนินการอะไรต้องผ่าน
การขออนุญาต เมื่อไม่ได้รับอนุญาต ผมถามว่าตามระเบียบเทศบาลไปท าในพ้ืนที่นั้นได้หรือไม่ นี้คือ
ปัญหาส าคัญในพื้นที่ แต่หัวใจจริงแล้วผมคิดว่า ความรัก ความสามัคคี ความเป็นพ่ีน้อง ความเป็นญาติ 
ทุกคนเกี่ยวพันกันหมด จะโยนมาให้ทางเทศบาลเพ่ือจะตัดสิน ผมยกตัวอย่าง สามีภรรยาทะเลาะกัน 
เราจะไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นไปไม่ได้ มันจะไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ท่านสมาชิกที่อยู่ในพ้ืนที่ควร
ที่จะนัดประชุมคุยกัน ผมคิดว่าถ้าไม่ไกลเกลี่ยตรงนั้นได้ มันก็สามารถพัฒนาในพ้ืนที่ตรงนั้นให้เกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่ายได้ ผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนในทุกชุมชน และตัวแทนในชุมชนในสถานที่ตรงนี้ในส่วน 
นี้ความต่างแต่ละชุมชนขึ้นอยู่กับบริษัทของพ้ืนที่ด้วย บางครั้งบางพ้ืนที่โครงการที่เสนอมามันก็ไม่
สามารถที่จะใช้งบประมาณของเทศบาล 100 % ได้ ผมยกตัวอย่าง ชุมชนหัวสะพานเหล็ก ชุมชนเขา
ปรีดี ต้องการทางจักรยาน ริมคลองท าเขื่อนงบเป็น 100 ล้านบาท ผมถามว่าเราใช้งบกี่ปีถึงจะท า
ส าเร็จ ถ้าเป็นงบประมาณ 100 ล้าน ได้ชุมชน 2 ชุมชน แล้วชุมชนอ่ืนละ ดังนั้นการจัดสร ร
งบประมาณก็เช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งของเทศบาล ส่วนหนึ่งของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบฟังค์ชั่น
ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ จาก สผ. กระทรวงทรัพยากร ซึ่งเราก็ด าเนินการอย่างนั้น และก็
เช่นเดียวกันทางจักรยานที่ขอมา เราก็เข้าแผนซึ่งจริงๆ ชุมชนเสนอมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี แต่เพ่ิงเข้าแผน
และงบประมาณที่เราจะได้ในปี 2563 ตามที่ผมทราบมา ถ้าน าเข้าสู่สภาไม่มีการแปรญัตติตรงนี้เรา
ได้ท าแน่นอน โดยกรมโยธาธิการ ยกตัวอย่าง งบน้ าท่วมก็เช่นเดียวกันท่านคงจะเห็นนะครับว่าล าพัง
เทศบาลใช้เงินเป็นพันล้าน คงท าไม่ได้หรอกครับ เพราะไม่ใช่ใช้งบประมาณเพีย งด้านเดียว          
ด้านการศึกษาของเด็ก บอกว่าโยกงบการศึกษาไม่ได้ต้องด าเนินการ เรารับฟังดังนั้นจะเห็นว่า
การศึกษา 40% ที่เราจัดสรรลงไปให้กับโรงเรียนในสังกัดและทางด้านชุมชนอีก ดังนั้นทั้งหมดด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มันก็ต้องควบคู่กันไปแต่สิ่งส าคัญที่สุดคือการที่เราจะใช้เงินของเราส่วน
เดียว โดยที่ไม่ประสานของบจากส่วนต่างๆ ผมคิดว่าการพัฒนาคงไม่ได้ลงในทุ่งสงขณะนี้ขอเรียนให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ คุณวิชัย  พลายด้วง 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความกระจ่างในงบประมาณ ผมเข้าใจนะครับ ทุกค าพูดของท่านเพ่ือให้
สมาชิกรับรู้ทราบปัญหา รู้ปัญหาทางสังคม ทางชุมชน ทางองค์กรเหมือนๆ ทุกคน เพราะว่าหน้าที่ของ
เรา เราก็ต้องรู้ปัญหา ผมขอบอกว่าผมไม่ได้พูดเรื่องปัญหาของชุมชน ผมบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องต่างๆ เดียวกับของใช้ ขอความกรุณาให้ลงไปจัดสรรให้ดี เพราะราคาสูงมากพอสมควร เกือบ 2 
ล้านบาท ถ้ากระจายไปสู่ชุมชน ผมบอกว่าอยากจะให้ดูแลของให้เหมาะสม ให้ดีอย่างน้อยที่สุด แต่ละ
ชุมชนที่มีพ้ืนที่รองรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเล่นออกก าลังกาย ของเล่นกลางแจ้งมีกี่ชุมชน ขอให้พวกเรา
ได้ส ารวจนะครับว่าเป็นอย่างไร  
                 และท่านนายกฯ ติติงผมท าไมไม่ไปไกลเกลี่ยกับพ่ีน้องประชาชนในชุมชนของหลัง
โรงพยาบาล นายกฯ พูดกับผมเหมือนฝ่ายตรงข้ามหรืออย่างไร ผมไม่เข้าใจในพ่ีน้องหลังโรงพยาบาล 
ผมบอกว่าเป็นญาติ พ่ีน้องทุกครัวเรือนอย่างน้อยที่สุด ญาติทางสายเลือดและญาติทางสังคม 
เพราะฉะนั้นสองญาติเมื่อรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันยืนหยัด แต่ที่กระท าอยู่ ณ วันนี้เค้าไม่คิดอย่าง
นั้น เขาคิดเพียงแต่ว่าการกระท าเหมือนเรื่องที่ผ่านๆ มาถูกร้องเรียนมา ผมในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาล ผมถามว่า ผมก็ต้องเอาเรื่องมายื่นให้ตามล าดับ ประธานองค์การบริหารชุมชนท่านประธานสภา 

/และไป... 
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 และไปที่กองสวัสดิการสังคม ผมก็ยื่นเรื่องไปทั้งหมดเพราะชาวบ้านร้องเรียนมาไม่ใช่ผม ตัวผมเองก็
พยายามไกลเกลี่ย แต่ว่าการไกลเกลี่ยตรงนี้ระหว่างผู้น ากับชาวบ้านไม่ลงตัว จะให้ผมท าอย่างไรครับ 
ขอบคุณครับ  

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 
-ไม่มี- 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่าน ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายส าหรับเด็ก) 
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ 13  เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม 
 

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง 
(ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก)  

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   
สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะผู้บริหารเชิญครับ   

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ คุณปัญญา  จินาวงศ์ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายปัญญา  จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ระเบียบ
วาระอ่ืนๆ อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังฝายบริหาร ซึ่งมีปัญหาในเขต 3 ของผมส่วนใหญ่ และเขต 
1 ที่ประชาชนฝากมาถาม 
        1.โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่ชุมชนท่าแพใต้ จากสะพานหลังไดโนเสาร์ซึ่งสั่งให้ประชาชนคน
ก่อนไปแล้ว ส่งโครงการให้ด าเนินการเข้าแผนให้ด้วย แต่ยังไม่เห็นโครงการหลังไดโนเสาร์ ชุมชนท่าแพ
ใต้ มาถึงชุมชนน้ าทะลักเข้ามาในเวลาฝนตกหนักมีน้ าท่วมทะลักเข้าสู่บ้ านชุมชน ดังนั้นอยากท าให้
เหมือนฝั่งตรงข้ามกับท าเขื่อน อย่าให้น้ าทะลักเข้ามาได้ ตรงนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจนถึง
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง น้ าเยอะมากบริเวณตรงนั้น 
        2.โครงการสะพาน 2 สะพาน  
           - สะพานคลองท่าโหลน ผมได้อภิปรายไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันที่แขวงการทางด าเนินการ
ให้ อยากขยายสะพานที่คลองท่าโหลน เพราะถนนกว้างมาพอถึงสะพานถนนแคบลง อยากให้ขยาย
สะพานตรงนี้ เพราะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งถึงแก่ชีวิตก็มี อยู่ในยุคของเราน่าจะด าเนินการให้แล้วตรง
นั้น เป็นของเก่าไม่ได้ท าใหม่ เราก็ขยายท าใหม่ก็ได้ และอีกหนึ่งสะพานที่ประชาชนเขต 1 ฝากมาถาม
ที่เราท าพิพิธภัณฑ์บริเวณ 3 แยก ร.ส.พ. ที่ไปทางสถานีรถไฟ สะพานเก่าและแคบพอถนนไปกว้างพอ
ถึงสะพานจะแคบลง น่าจะด าเนินการเหมือนกันคือสร้างสะพานใหม่ที่เราด าเนินการงบประมาณที่ท า
มาจากสถานีรถไฟ ก็ขอให้ท าสะพานตรงนั้นด้วยเป็นสะพานเก่าและแคบอยู่ด้วย ส่วนโครงการลาดยาง
ซ่อมแซมหลุม ถนนบ้านในหวัง ซอย 1  และโครงการถนนใต้สะพานลอยผ่านบ้าน สท.นคร ทองค า ไป
ทางโลจิสติกส์ ได้รับการประสานฝากถามมาเข้าไปทางโลจิสติกส์ใต้สะพานลอย ล าบากพอสมควร ฝน
ตกถนนลื่น ตรงนี้น่าจะรีบด าเนินการท าได้เลย เพราะว่าแขวงการทางติดไฟฟ้าที่สะพานสว่างไสวให้
แล้วและอีกอย่างพอตรงนี้แล้ว ถนนโลจิสติกส์มีวัชพืชเข้ามาเมตรครึ่ง ถนนแต่ละข้างให้ด าเนินการ 
คราวก่อนผมได้ไปถางครั้งหนึ่งแล้วเพราะไปบังทิวทัศน์ของรถที่มา บริเวณใต้สะพานก่อนถึงสะพานมี
หญ้าวัชพืชขึ้นรถเต็มไปหมด รถทึบหนาแน่น 2 ข้างทาง โครงการเช่าที่ดินยิบอินซอยที่ผ่านสภาไปแล้ว 
ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วประชาชนฝากถามมา ผมจะได้ไปบอกให้ประชาชนทราบบริเวณที่ว่างตรง
นั้นเทศบาลจะเช่าด าเนินการเปิดเป็นตลาดวัฒนธรรมใช่หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบว่าท าสัญญากันแล้วหรือ
ยังครับ ขอบคุณครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับ ท่านนายกฯ  

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภา สะพานท่าโหลนพิกัดบริเวณยิ้ม ยิ้ม และอีกสะพาน สะพานคลองตมไป
ทางสถานีรถไฟ กราบเรียนนะครับว่าสะพานยิ้ม ยิ้ม ท่านคงทราบนะครับว่าเทศบาลได้ซื้อตึก 2 ห้อง
และก าลังรอประสานอีก 1 ห้องอีก 1 ฝั่ง เราซื้อแล้วแต่ด้านยิ้ม ยิ้ม ก าลังประสานเนื่องจากราคาที่
ขยายสะพานตรงนั้นถ้าขยายต้อง 50 เมตร ถึงจะได้ตราฐานรับกับคลองที่มีความกว้าง ถ้าท่านดูตรง 
นั้นว่าเหตุผลท าไมต้อง 50 เมตร ท่านดูสะพานรถไฟด้านหลังตึก ท่านจะเห็นว่าความกว้างจริงของ
คลองท่าโหลนพิกัดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนั้นคือทักษะง่ายๆ ที่เราจะวางแผน ดังนั้นการประสานเพ่ือที่จะ
ไปตามความต้องการและข้อเท็จจริงขยายแล้วต้องมีความยั่งยืนมันต้องอดทน เพราะว่าเราเจรจาแล้ว
เจ้าแรกยินดี แต่อีกหนึ่งรายยังต่อรองเรื่องราคาอยู่ เพราะว่าถ้าราคาสูงเราไม่สามารถซื้อได้ ต้องคุย
และคอยจนกว่าจะเห็นด้วย เห็นชอบโครงการที่เราด าเนินการหากไม่ได้มันก็จ าเป็นจะต้องหาวิธีการ
อย่างไร อุบัติเหตุผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องหาสาเหตุคนที่ขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ  ส่วนใหญ่เมาแล้วขับ 
โดยปกติไม่เคยเกิดหรือดวงไม่ดีที่มาเกิดกับคนเทศบาลนี้คือข้อเท็จจริง ดังนั้นสิ่งที่เราจะท าต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหาน้า ในขณะที่ด าเนินการไปส่วนอีกหนึ่งจุดที่สะพานตรงนั้นก็เชนเดียวกัน มันจ าเป็นที่
จะต้องท าท้ังหมด เพราะว่าเราต้องบายพาสน้ าจากคลองตมลงไปทางรถไฟสายกันตัง ซึ่งเราได้วางแผน
แล้ว น้ าจะต้องถูกแบ่งอกไม่ให้ผ่านเมือง โดยผ่านไปทางเส้นทางรถไฟสายกันตัง ดังนั้นก็ได้เรียน
เพ่ือที่จะบรรจุในแผนกรมโยธาธิการ เพราะว่าถ้าใช้งบประมาณของทางเทศบาลเองมันมาก ดังนั้นต้อง
ด าเนินการในส่วนนี้นะครับ รวมถึงสี่แยกชนปรีดาที่จะต้องตัดน้ าออกไปจนถึงทางวัดชัยชุมพลอีกหนึ่ง
เส้นทาง เพ่ือที่จะไม่ให้น้ าลงไปที่บริเวณหน้าถ้ าตลอด อยู่ในแผนที่จะด าเนินการและให้บรรจุอยู่ในแผน
กรมโยธาธิการนะครับ ส่วนการลาดยางต่างๆ การแก้ไขปัญหาท่านจะเห็นว่าฝนตกอยู่ทางกองช่างก็
ด าเนินการเองอยู่ทุกวัน ดังนั้นจะไล่ไปตามคิวไม่ต้องเป็นห่วง หญ้าวัชพืชก็เช่นกัน จะรับด าเนินการให้
ในส่วนนี้ ขอบคุณมากครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับ คุณปัญญา  จินาวงศ์ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ยังอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกฯ ไม่ได้ชี้แจงเรื่องเช้าที่บริษัทยิบยินซอย 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภา ยิบยินซอย เรื่องขณะนี้เรื่องอยู่ที่จังหวัด จังหวัดหารือไปยังกรมส่งเสริม 
ผมได้ข้ึนไปชี้แจงกรมส่งเสริมแล้ว กรมส่งเสริมจะตอบจังหวัดมาหลังจากตอบจังหวัดแล้ว จังหวัดตอบ
มาท่ีเทศบาล ก็คงได้ด าเนินการขึ้นอยู่กับหนังสือที่จะตอบมาครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ คุณปฏิภาณ  เสนะคุณ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

มีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม สมาชิกท่านใดต้องการไปศึกษาดูงาน จังหวัด
จันทบุรี , ชลบุรี, ระยอง ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม  2563 ให้แจ้งชื่อที่กองสวัสดิการสังคม
ภายในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญครับ 
- ไม่มี - 
ถ้าไม่มีแล้วนะครับ ส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม      
สวัสดีครับ 
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ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

                                   ลงชื่อ        ปฏิภาณ  เสนะคุณ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ)  
                                           เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง    


